

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.**  
**ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.**

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	สืบเนื่องจากผลการประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ นรม. มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ รง. ในประเด็น ดังนี้ ๑) การออกกฎหมายแต่ละฉบับ ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องสามารถบังคับใช้ได้จริง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นประโยชน์กับประชาชน ๒) พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้แล้ว การเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีอีซี ให้เสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๓) การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ให้ใช้อำนาจของกระทรวงพิจารณาให้ออกจากงานไว้ก่อน	ทุกหน่วยงาน
๒.	ให้นำรูปแบบการต้อนรับ การตรวจเยี่ยม/ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ของ รมว.รง. มาเป็นแนวปฏิบัติในการต้อนรับการลงพื้นที่ในจังหวัดอื่นต่อไป เช่น เน้นความเรียบง่าย หน่วยงานที่มาร่วมประชุมระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ ก.ม. อาหารกลางวันเป็นหลักสูตรจากการฝึกอบรม	ทุกหน่วยงาน
๓.	การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป ๑) การชี้แจงกรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องโกงเงินคนพิการ ๒) การเตรียมการและจัดทำข้อมูล/ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี ๓) การชี้แจงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสมานติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ๔) การประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๕) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย และรายการข่าวเข้าไทยรัฐ ในประเด็นเรื่องการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ร่วมกับเยาวชนที่ได้รับเหรียญรางวัล	ทุกหน่วยงาน
	๖) การเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะเดินทางมาไทย ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๑ เพื่อร่วมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง ๗) การเตรียมความพร้อมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง ให้มีดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ๘) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง และงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ	

*กุมารี ปานอม*

(นางกุมารี ปานอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

*ต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา*

(นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
 วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑